

สำเนา

พระราชโอรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ (ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีนี้เป็นวาระที่สอง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

เมื่อเช้าข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า บัณฑิตควรมีความรู้ที่หนักแน่นเป็นหลักวิชา และมีความคิดความสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในสถานการณ์จริงได้ ทั้งได้กล่าวย้าว่า ผู้มีความเป็นบัณฑิตและมีเกียรติสมบูรณ์นั้น คือผู้ที่มิได้ใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ตนอย่างเดียว หากแต่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย

ต่อไปข้างหน้าเมื่อมีงานการทำ บัณฑิตจะต้องทำร่วมกับผู้อื่นมากมาย แต่ละคนจึงควรจะทราบให้แน่ชัด ว่าความรู้ของคนที่ร่วมงานกันนั้นมักมีเป็นสองลักษณะ ลักษณะหนึ่งเป็นความรู้เชิงทฤษฎี อย่างความรู้ของบัณฑิตที่เล่าเรียนมาตามหลักสูตร อีกลักษณะหนึ่งเป็นความรู้เชิงความชำนาญ อย่างความรู้ของผู้ที่ปฏิบัติงานมานาน มีประสบการณ์มาก เมื่อคนสองพวกมาทำงานร่วมกัน บัณฑิตควรเห็นความสำคัญและยอมรับว่าความรู้เชิงความชำนาญของคนเก่าในหน่วยงานเป็นความรู้ที่มีคุณค่าและควรให้เกิดประโยชน์กับผู้มีความชำนาญเสมอด้วยผู้มีความรู้เชิงทฤษฎี การเห็นความสำคัญและยอมรับความรู้ของผู้ร่วมงานเช่นนั้น จะทำให้บัณฑิตได้รับความรู้เชิงความชำนาญเพิ่มขึ้นมาด้วยการร่วมมือช่วยเหลือของคนเก่าและจะช่วยให้การทำงานที่ร่วมกันทำประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

อีกประการหนึ่ง การร่วมมือทำงานกับบุคคลอื่นได้ดี ไม่มีการขัดแย้งกระทบกระทั่งกันนั้น ถือเป็นความสามารถที่น่ายกย่องอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกื้อกูลให้การทำงานเป็นไปโดยราบรื่น ให้ทุกคนทำหน้าที่การทำงานได้อย่างมีความสุขสะดวกสบาย ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงตามที่มุ่งหวัง ฉะนั้น ความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กัน จึงเป็นคุณสมบัติที่บัณฑิตพึงฝึกฝนให้เกิดมีสมบูรณ์ขึ้น

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิดสติปัญญา สามารถประสานประโยชน์ของส่วนรวมได้เป็นอย่างดี และให้มีความสุข ความเจริญ ความสวัสดิ์ พร้อมทุกคน